

ภูเก็ตขอสร้างนักกีฬาครบวงจร



เชื่อว่า 2-3 ปีข้างหน้านักกีฬาเยาวชนของภูเก็ต จะกลับมาคว้าเหรียญได้เป็นจำนวนมาก และมี คนขึ้นชั้น รวมทั้งมีคนเข้ามาทดแทนแบบไม่มี การขาดตอน

บาสสวนครปฐมขอทอง 4 สมัย

นายวิรัช พาที ผอ.ศูนย์ กกท.จังหวัด ภูเก็ต เปิดเผยว่า หลังจากจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้า ภาพจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 และควา มาได้ 18 ทอง, 16 เงิน, 26 ทองแดง อยู่อันดับ 6 ของตารางเหรียญรวม แต่ที่ “มหาสารคามเกมส์” นักกีฬาเยาวชนของภูเก็ต อายุเกินและเลื่อนชั้น ขึ้นไปเล่นระดับกีฬาแห่งชาติกันหมด จึงตั้งเป้า ว่าครั้งนี้ คงจะคว้าได้ประมาณ 8 เหรียญทอง จาก ยูโด, คาราเต้โด, วูซู, แบดมินตัน อย่างไรก็ตาม ตอนนี นายสาโรจ อังคนาพิลาส ได้รับเลือก ให้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต และมี แผนพัฒนากีฬาของจังหวัดแบบครบวงจร แบ่ง เป็น 3 ระดับ คือ นักกีฬาระดับเยาวชนที่สร้าง ใหม่, นักกีฬาระดับเยาวชน และพวกที่แข่ง ระดับกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดงบประมาณและ สร้างนักกีฬากันอย่างต่อเนื่อง 15-20 ชนิดกีฬา

ปาลปารินทร์ เอี่ยมอุดมมะ หรือ “น้อง ปาล” สาววัย 18 ปี กัปตันทีมบาสเกตบอล หญิงนครปฐม ซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว เปิด เผยว่า ได้ลงแข่งขันกีฬาเยาวชนมา 3 ครั้ง และ สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ทั้งหมด ได้ตั้งแต่ที่ เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ภูเก็ต รวมทั้งครั้งนี้ก็ตั้งเป้า ว่าจะพยายาม คว้าเหรียญทองมาครองให้ได้เป็น สมัยที่ 4 และจะเป็นหนสุดท้ายที่ได้มีโอกาสลง เล่นในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากภายในทีมตอนนี้เป็นนักกีฬาหน้าใหม่ที่ กำลังถูกสร้างขึ้นมา ดังนั้นหากพาทีมเข้ารอบ ตัดเชือกได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่ง ความสำเร็จส่วนหนึ่งต้องยกให้ อ.สมถวิล รัต โนภาส โค้ชจากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่คอยฝึกสอนและทำให้พัฒนา ฝีมือจนคว้าแชมป์มาหลายรายการ รวมทั้งทำให้



โค้ชและนักกีฬาสาวของทีมมหาสารคามกำลังสัมภาษณ์ของตนเอง

ก้าวไปติดที่มนักเรียนอาเซียน และคว้าเหรียญทองมาได้เมื่อปีที่แล้ว ที่ประเทศอินโดนีเซีย

หญิงสาวคนมั่นใจจัดงานได้สวย

ณัฐนิชา อันอ่อน หรือ “น้องฟาง” สาวสวยจากคณะกรรมการบัญชี และการจัดการ ม.มหาสารคาม ที่มีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ถูกคัดเลือกให้มาถือป้ายเชิญนักกีฬาจากจังหวัดจะเข้ตรงเข้าสู่นาม เพราะเป็นคนมหาสารคามโดยกำเนิด การที่ได้มีส่วนช่วยเหลือจังหวัดบ้านเกิด เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมาก จึงอยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด รวมทั้งอยากจะทำ



ฝากไปถึงนักกีฬาทุก ๆ จังหวัด ให้พยายามสู้กันอย่างเต็มที่เคารพ ในกฎ-กติกาการแข่งขัน ไม่ว่าจะแพ้ก็ต้องรู้จักแพ้ให้เป็น และถึงแม้จะชนะก็ต้องไม่หลงระเริง หรือเยาะเย้ยคู่แข่ง และเชื่อว่าถึงแม้มหาสารคาม จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่จะจัดการแข่งขันได้ดี และมีคนเข้าไปชมการแข่งขันกันอย่างหนาตา เพราะนี่คือกีฬา รายการใหญ่ของจังหวัด ที่ทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง.

